

LIT - ลงมา ก็ยังน่าเก็บ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... ถ้าจะว่าไป หลายๆ ท่านที่ใช้รูปแบบของ MA. ในเรื่อง Bullish Pattern in MA.

อาจจะเจอหุ้น LIT มาก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นได้ หรือ ยังมีอีกหลายๆ ตัว ที่เกิด Pattern ในรูปแบบดังกล่าวนี้... อย่างวันวาน ก็มีหลายๆ ตัวเช่นกันที่ราคาต่ำกว่า 10 บาท แล้วก็วิ่งขึ้นให้เห็นกันแบบจะๆ ซึ่งถ้าใครเฝ้าตาม ก็อาจจะมีส่วนหนึ่งอยู่ในพอร์ตไปแล้วก็เป็นได้... แล้วหุ้นที่ว่า ราคายังต่ำกว่า LIT ตัวนี้เสียด้วยซ้ำ ถามว่าทำไมเหนือเมฆถึงได้เอา LIT มาเข้าบาดตาเขียนกันล่ะ ตัวเล็กๆ ราคาต่ำๆ ตามที่ถนัด ไม่เอา... ก็ลองเอา LIT ที่ราคาได้มีการทำ All Time High ไปในวันวานนั้นแหละครับ จะดูรู้กันว่า สัญญาณทางเทคนิคในตอนนั้น ที่หาแนวทางการโครงสร้างไม่ได้แล้วนั้น ราคาจะไปได้ถึงไหน หรือ ลองมาจับตาดูกันว่า ราคาจะไปได้ตามเป้าหมายจากรูปแบบของ MA. ใน Pattern นี้ได้หรือไม่... แม้ว่าจะมีแนวต้านในกรอบที่เป็น Channel ขาขึ้น ซึ่งถ้าเอาวันนี้ ก็จะอยู่แถวๆ 13.8-14.0 ก็ตาม แต่ถ้าจะว่ากันตาม MA. นั้น ก็น่าจะต้องไปได้มากกว่า โดยเอาแค่ไม่ต้องเหมือนหุ้นเล็ก หรือไม่ต้องเหมือนหุ้นตัว 10 บาท หรือจนกระทั่ง... โดยอย่างที่เหนือเมฆเคยว่าไว้ในงานอบรมหรืองานสัมมนา ที่กล่าวว่า ถ้าหุ้นเหิน 10 บาท โดยสถิติส่วนใหญ่แล้ว จะไปได้อีก 50% จากราคาที่เกิด Pattern ดังนั้น ก็ต้องมาดูกันว่า ทฤษฎีของเหนือเมฆนั้น จะเหนือเมฆได้จริงหรือไม่ ถ้าจะลงก่อน แต่สัญญาณดังกล่าวไม่เสีย แนวโน้มก็ยังถือว่าอยู่ในความน่าจะเป็นตาม Pattern... แล้วตัวอื่นๆ ที่ทำมาวันนี้ ถ้าทำ Run Trend ไปเรื่อยๆ มันอาจจะขึ้น จนต้องร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียว (ขออภัยมาเปรียบเทียบกับนะ)

ดูตามเกม... ถ้ามองตามเกมการแกว่งตัวที่ผ่านมา จะเห็นว่า มี 2 รอบแล้ว ที่ขึ้นแล้วพักตัว

ถ้าจะมีรอบที่ 3 ก็ไม่แปลก แต่นั่น จะมีคนรอซื้อ หรือ ดักทางได้นั่นเอง แล้วจะรอทำไม ลากหนึ่งจะดีกว่า

แนวรับ : ... 12.3-12.2 ยังน่าสนใจ หรือ เปิด 12.4 แล้วยืนได้ ก็ยังน่าตาม

เป้าหมาย : ... 16.50 คือเป้าหมายตาม Pattern ของ MA. (ต่ำกว่า 11.5 ไม่ดี)

Price Chart...(LIT)



ความเห็น จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น LIT... โครงสร้างขาขึ้นชัดเจนในภาพนี้ แล้วหากไปดูโครงสร้างใหญ่ ที่กล่าวว่า All Time High ก็เรียกว่าเป็นโครงสร้างขาขึ้นใหญ่ๆ อยู่แล้ว... ส่วนเรื่องของการดู MA. หรือ การอ่านแนวโน้มจาก MA. นั้น ถ้าจะเขียนในที่นี้ ก็คงต้องว่ากันยาวๆ โดยที่เนื้อที่ไมพอล จึงต้องขอเอาไว้ไว้ว่ากันในห้องเรียน UIA. เลยจะดีกว่า เพราะมีรูปแบบที่ต้องวิเคราะห์กันให้ละเอียดอีกครึ่ง ถึงแม้ว่าจะให้โปรแกรมคัดหุ้นออกมาให้ แต่เราก็ต้องมานั่งเลือกเอาตัวแจ่มๆ กันอีกที... แล้วถ้าหากท่านใดจะเอาแบบชั่วคราว ถึงขั้นเข้าไปดูพื้นฐานกันด้วย เหนือเมฆก็ไม่ว่าอะไรนะครับ... แต่ตามหลักแล้ว ต้องแยกกันนะ ไม่เช่นนั้น อาจจะทำให้ใจแกว่ง ไม่กล้า Run Trend

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือแนะนำให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน